

BÁO CÁO

Kết quả chuẩn bị, tổ chức các hội nghị giao ban khu vực sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức 08 hội nghị giao ban khu vực sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022. Kết quả chuẩn bị, tổ chức các hội nghị như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chuẩn bị

Năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch¹ tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng với ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy bằng hình thức trực tiếp tại 05 địa phương gồm: Hải Dương, Bắc Giang, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức 03 hội nghị giao ban với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương tại Hà Nội. Trên cơ sở kế hoạch tổ chức Hội nghị, Ban đã ban hành Thông báo² về việc tổ chức các đoàn dự Hội nghị giao ban khu vực năm 2022 bảo đảm khoa học, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương đăng cai chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Hội nghị, cụ thể:

* Về giấy mời và các tài liệu Hội nghị: (1) Công văn mời đại biểu tham dự Hội nghị được triển khai sớm (trước khi diễn ra Hội nghị từ 7 - 10 ngày) để địa phương, đơn vị chủ động triển khai công việc³. (2) Chương trình và kịch bản điều hành Hội nghị được xây dựng khoa học, cụ thể, chi tiết. (3) Các tài liệu phục vụ Hội nghị chuẩn bị công phu, được gửi đến đại biểu trước khi tổ chức Hội nghị, bảo đảm đại biểu có thời gian nghiên cứu, tham gia ý kiến, gồm: (i) Báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng

¹ Kế hoạch số 65-KH/BTCTW, ngày 11/5/2022 của Ban Tổ chức Trung ương.

² Thông báo số 228-TB/BTCTW, ngày 10/6/2022 của Ban Tổ chức Trung ương.

³ Công văn số 3485-CV/BTCTW ngày 03/6/2022; Công văn số 3549-CV/BTCTW ngày 13/6/2022; Công văn số 3559-CV/BTCTW ngày 14/6/2022; Công văn số 3599-CV/BTCTW ngày 17/6/2022; Công văn số 3611-CV/BTCTW ngày 20/6/2022; Công văn số 3708, 3709-CV/BTCTW ngày 05/7/2022; Công văn số 3724-CV/BTCTW ngày 07/7/2022 của Ban Tổ chức Trung ương

đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của toàn Ngành; **(ii)** Báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm theo từng khu vực; **(iii)** Thống kê số liệu công tác cán bộ 6 tháng đầu năm và tiến độ tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 theo khu vực; **(iv)** Phụ lục một số mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; **(v)** Trao đổi, giải đáp đề xuất, kiến nghị của địa phương, đơn vị 6 tháng đầu năm 2022.

** Về các điều kiện hậu cần, kỹ thuật và công tác phục vụ:* Các điều kiện hậu cần, kỹ thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm các hội nghị được tổ chức trang trọng, hiệu quả, thiết thực. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổ chức cấp uỷ và Văn phòng cấp uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức, phục vụ Hội nghị bài bản, chu đáo. Chương trình ngoại khóa được các địa phương đăng cai tổ chức phong phú, gắn với hoạt động về nguồn, thăm quan các địa danh, di tích lịch sử, văn hóa... Có địa phương đã đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai phần mềm “Phòng họp không giấy”, qua đó tiết kiệm chi phí và rút ngắn được thời gian chuẩn bị hội nghị.

2. Công tác tổ chức

- *Thời gian:* Các hội nghị tiến hành 1/2 ngày trong thời gian từ 15/6 đến 14/7/2022⁴ (riêng Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Nam tổ chức trong 01 ngày).

- *Thành phần:* Hội nghị do lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì với sự tham dự của các đồng chí đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tại địa phương đăng cai tổ chức Hội nghị; đại diện ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương; lãnh đạo, chuyên viên ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức các vụ địa bàn của Ban Tổ chức Trung ương. Tổng số đại biểu tham dự 08 hội nghị là **700** đồng chí.

- *Công tác điều hành:* Các đồng chí Lãnh đạo Ban chủ trì Hội nghị điều hành khoa học, linh hoạt, dành thời gian thỏa đáng, hợp lý để các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến; đồng thời, trực tiếp trao đổi, tháo gỡ những vấn đề đã rõ được các đại biểu phản ánh. Tại các hội nghị, đã có **98** lượt ý kiến tham gia phát biểu tâm huyết, trách nhiệm; cơ bản thống nhất với những nội dung

⁴ Hội nghị giao ban 12 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ ngày 15/6/2022; Hội nghị giao ban 08 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung ngày 22/6/2022; Hội nghị giao ban 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam ngày 23/6/2022; Hội nghị giao ban 13 tỉnh khu vực miền núi, trung du phía Bắc ngày 28/6/2022; Hội nghị giao ban 09 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên ngày 29/6/2022; 03 Hội nghị giao ban các đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan trực thuộc Trung ương vào các ngày 13, 14/7/2022.

trong Báo cáo. Một số đại biểu thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ tại địa phương, đơn vị mình, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm quý, cách làm sáng tạo, hiệu quả và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Sau các hội nghị, Ban đã tổng hợp, bổ sung thêm nội dung trao đổi, giải đáp kiến nghị, đề xuất; đồng thời phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát nội dung trao đổi, giải đáp và kịp thời ban hành văn bản⁵ gửi đến các địa phương, đơn vị. Công tác thông tin, tuyên truyền về các hội nghị giao ban khu vực được đẩy mạnh, đã kịp thời đăng tải tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin điện tử của Ban.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm và nguyên nhân

Nhìn chung, các hội nghị giao ban khu vực 6 tháng đầu năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Việc tổ chức giao ban bằng hình thức trực tiếp đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình, đánh giá cao của các đồng chí thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; qua đó góp phần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thực chất hơn giữa Ban Tổ chức Trung ương với các địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời là “diễn đàn” để các địa phương, đơn vị gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các báo cáo tại Hội nghị được chuẩn bị chu đáo, cơ bản đã bao quát được tình hình triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2022 của toàn Ngành nói chung và từng khu vực, địa bàn nói riêng; thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp lắng nghe chia sẻ về những vướng mắc, khó khăn của các địa phương, đơn vị và có ý kiến chỉ đạo, giải đáp; cung cấp thông tin chính thức về những chủ trương mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

Đạt được kết quả nêu trên là do: (1) Lãnh đạo Ban quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị giao ban khu vực bảo đảm thiết thực, hiệu quả. (2) Các vụ địa bàn I, II, III, V và Văn phòng Ban đã tích cực, chủ động,

⁵ Công văn số 3773-CV/BTCTW ngày 14/7/2022 của Ban Tổ chức Trung ương

trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị nội dung và các điều kiện phục vụ Hội nghị. (3) Các vụ, cục, đơn vị thuộc Ban và các vụ chức năng thuộc Bộ Nội vụ đã tích cực nghiên cứu, tham mưu, giải đáp đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đơn vị và phân công cán bộ tham dự Hội nghị đầy đủ. (4) Các địa phương đăng cai chủ trì tổ chức hội nghị ý thức được trách nhiệm, vinh dự, chủ động vào cuộc từ rất sớm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các vụ địa bàn và Văn phòng Ban chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Hội nghị.

2. Hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, các hội nghị giao ban khu vực vẫn còn một số hạn chế sau: (1) Một số ý kiến phát biểu tại Hội nghị còn thiếu trọng tâm, nặng về việc báo cáo thành tích của địa phương, đơn vị. (2) Việc phân chia các khu vực theo phân công Lãnh đạo Ban bảo đảm sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuy nhiên còn chưa gắn kết chặt chẽ giữa các vụ địa bàn, cụm thi đua. (3) Việc tổ chức Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng theo khu vực sát với thời gian sơ kết các cụm thi đua, dẫn đến một số nội dung còn bị trùng lặp. (4) Chưa có sự tương tác, trao đổi trực tiếp giữa các vụ chuyên đề và đại biểu tham dự tại Hội nghị.

Nguyên nhân của hạn chế là do: (1) Một bộ phận cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chưa dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương để nâng cao chất lượng công tác tham mưu. (2) Các cụm thi đua và các khu vực; địa bàn chưa đồng nhất, dẫn đến khó khăn trong việc lồng ghép 02 hội nghị. (3) Tại các hội nghị có nhiều ý kiến phát biểu, trong khi đó dung lượng thời gian của mỗi hội nghị có hạn (khoảng ½ ngày), nên không đủ thời gian để các vụ chuyên đề tương tác, trao đổi trực tiếp với các đại biểu tham dự hội nghị.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Từ những kết quả đạt được, để nâng cao hơn nữa chất lượng các hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng theo khu vực, địa bàn trong những năm tiếp theo và khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên; Lãnh đạo Ban chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục duy trì nền nếp giao ban khu vực sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm; đổi mới việc tổ chức hội nghị giao ban khu vực theo chuyên đề, gắn với nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng từng năm. Bổ sung thành phần, mời các đồng chí đại diện thường trực tỉnh, thành ủy dự Hội nghị. Nghiên cứu lựa chọn địa phương có mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực tiễn triển khai công tác tổ chức xây

dụng Đảng để đăng cai tổ chức Hội nghị; đồng thời, lựa chọn một số đơn vị điển hình báo cáo tại Hội nghị để các địa phương, đơn vị học hỏi kinh nghiệm.

2. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW ngày 17/5/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về “*Tổ chức, hoạt động của cụm thi đua và bình xét thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng*” theo hướng lồng ghép hoặc điều chỉnh cách thức tổ chức hội nghị giao ban khu vực và hội nghị sơ kết các cụm thi đua, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp nội dung và thời gian giữa hai hội nghị.

3. Tiếp tục quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, kịp thời phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng để các đồng chí hiểu sâu, nắm vững đường lối và quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

4. Nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung trao đổi, giải đáp kiến nghị, đề xuất của địa phương, đơn vị; đồng thời dành thời gian thỏa đáng để các đại biểu dự hội nghị thảo luận, trao đổi ý kiến. Đối với những kiến nghị, đề xuất cụ thể liên quan đến công tác chuyên môn, yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Ban Tổ chức Trung ương; Lãnh đạo Ban sẽ giao các vụ, cục, đơn vị chức năng nghiên cứu, phối hợp cùng Bộ Nội vụ trao đổi, giải đáp bằng văn bản trước thời điểm tổ chức hội nghị.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**
Đã ký: Mai Văn Chính

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG

Số 559-BS/VPTU

SAO LỤC

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 8 năm 2022

Nơi nhận:

- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- VPTU: CVP, PCVP, P.TH,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Ngọc Bích

